



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ๔๔๖/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประมวลผลคะแนน
เพื่อสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลทุ่งยาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเลือกจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นสถาบันศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน ทำหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประมวลผลคะแนน สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

๑. กรรมการอำนวยการ

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ควบคุมดูแลให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา	รองอธิการบดีรับผิดชอบงานวิชาการ	กรรมการ
ผศ.กัลยา หงษาวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการ
นางเสารัตน์ คำเมืองแก้ว	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการ

๒. กรรมการประสานงานการออกข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ

ผศ.กัลยา	หงษาวงศ์	ประธานกรรมการ
อาจารย์นิรันดร์	ไชยรังษี	กรรมการ
อาจารย์ไพโรศิลป์	ปิ่นทะนา	กรรมการ
นางสาวอภาภววรรณ	พันธุ์ดีอุโมงค์	กรรมการ
นางสาวรัชนีณา	วงศ์ชัยพันธ์	กรรมการ
นางเสารัตน์ คำเมืองแก้ว	เมืองแก้ว	กรรมการและเลขานุการ
นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. กรรมการคัดเลือกข้อสอบ และตรวจทานข้อสอบ

รองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิชาการ	ประธานกรรมการ
รองคณบดีคณะ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการและเลขานุการ

๔. กรรมการผลิตข้อสอบ

มีหน้าที่ ผลิตข้อสอบตามจำนวนผู้เข้าสอบแต่ละภาค แต่ละตำแหน่ง

ผศ.กัลยา	หงษาวงศ์	ประธานกรรมการ
อาจารย์กรเพชร	เพชรรุ่ง	รองประธานกรรมการ
นายสาคร	เมืองแก้ว	กรรมการ
นางมัทธา	ปิ่นทะนา	กรรมการ
นางสาวจิราพร	ตากลม	กรรมการ
นางสาวศศิธร	ธรรมชัย	กรรมการ
นางสาวนิตยา	ตาธิยะ	กรรมการ
นางสาวปรารธนา	ปรารมภ์	กรรมการ
นางสาวแพรวพรรณ	ดีใหม่	กรรมการ
นายอดิศักดิ์	ดวงตาสีทธิ์	กรรมการ
อาจารย์ ดร.นীরุช	ไชยรังษี	กรรมการและเลขานุการ
นางเสาร์คำ	เมืองแก้ว	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕. กรรมการดูแลรักษาความปลอดภัยข้อสอบ

มีหน้าที่ ประสานงานการดูแลความปลอดภัย แบบทดสอบตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จนถึงสนามสอบแข่งขัน

อาจารย์ ดร.นীরุช	ไชยรังษี	กรรมการ
นางเสาร์คำ	เมืองแก้ว	กรรมการ
นายบุญรอด	พวงลังกา	กรรมการ

๖. กรรมการตรวจข้อสอบและประมวลผลข้อสอบ

ผศ.ดร.อรพินทร์	ศิริบุญมา	ประธานกรรมการ
ผศ.กัลยา	หงษาวงศ์	รองประธานกรรมการ
รศ.บุญรัตน์	เกษมพิทักษ์พงศ์	กรรมการ

นายวินัย	กันขัติ	กรรมการ
นายบุญแทน	ฤทธิไตรภพ	กรรมการ
นางสาวอัญชลา	ทามัน	กรรมการ
นายทรงกลด	ภูคาม	กรรมการ
นายราชันย์	จันทร์เที่ยง	กรรมการ
อาจารย์ไพโรศิลป์	ปิ่นทะนา	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวยุพิน	ธียนันต์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓/. กรรมการอำนวยการความสะอาด

นางวันเพ็ญ	มณีเทศ	กรรมการ
นางอรสา	วงศ์สว่าง	กรรมการ
นางกัญญาภัค	เมธีวัฒนากุล	กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่